

# ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๔๐๒๕ / ๑๒๓๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต ๑ ถนนศูนย์ราชการ  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อแนบ)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ครั้งที่ ๓ ระยะเวลา ๓ เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด  
๒. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๓ เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) และครั้งที่ ๒ (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และเพื่อให้การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การจัดการประถมศึกษาสำหรับโรงเรียน งบดำเนินงาน รายการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ระยะเวลา ๓ เดือน (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) และขอให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน วัสดุและค่าสาธารณูปโภคที่กำหนด โดยกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑ โดยการดำเนินการเช่าให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นการใช้งานเป็นสำคัญ และในกรณีโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน จะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการเช่านี้ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ ในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เมื่อโรงเรียนดำเนินการเช่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ประกอบการที่โรงเรียนได้ตกลงใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

*Alm*

(นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผู้ประสานงาน โทร ๐๘๙-๗๑๒๙๒๙๗